

## Mô hình chuồng nuôi gà thả vườn cải tiến của Dabaco

**Ưu điểm lớn nhất của mô hình nuôi gà thả vườn là tận dụng lợi thế đất đai, vườn đồi, góp phần làm tăng thu nhập và bổ sung nguồn cung thực phẩm.**

### **MÔ HÌNH DABACO**

Là một trong những DN tiên phong trong việc nghiên cứu, lai tạo ra giống gà màu truyền thống, thuần Việt, Cty Gà giống Dabaco (Bắc Ninh) đã tìm tòi, nghiên cứu thành công mô hình chuồng trại nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn dịch bệnh, phát triển bền vững, hiện đang phát huy hiệu quả rất tích cực với người chăn nuôi trong nước.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Như Phán, Phó Giám đốc Cty Gà giống Dabaco cho biết, chuồng nuôi gà theo tư vấn thiết kế của Dabaco được bố trí khoa học với nhiều ưu điểm vượt trội. Tạo sự thông thoáng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên với không gian mở bởi gà ta, gà thả vườn cần nhiều ánh sáng để hấp thụ, tổng hợp một số vitamin, phù hợp với tập tính của gà.

Điểm nhấn của mô hình chuồng nuôi gà của Dabaco là khu sân chơi được lót ni lông sau lát vỉa xi măng trên đống cát vàng 10 - 15 cm nên hạn chế triệt để trứng giun sán thâm nhập; đây là nguồn lây nhiễm chính của bệnh đầu đen. Chuồng nuôi này cũng thỏa mãn được cả tập tính bới, tắm cát, phơi nắng của giống gà ta.

Việc gà thường xuyên được phơi nắng trên sân cát giúp gà khỏe mạnh, đẹp mã, hệ tiêu hóa phát triển tốt vì gà thường xuyên được bổ sung các khoáng chất từ cát. Các cụ ngày xưa có câu “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, song thực chất những viên cát sỏi nhỏ giúp quá trình nghiền thức ăn của gà tốt hơn nên vật nuôi hấp thụ được nhiều hơn.

Một tiến bộ khác trong mô hình chuồng nuôi gà thả vườn của Cty Gà giống Dabaco là nền chuồng có hệ thống tạo nhiệt kiểu “bếp Hoàng Cầm” nên chi phí giai đoạn úm gà rẻ, nền chuồng luôn khô ráo. Giai đoạn sau, dùng trấu ủ men vi sinh nên không phải dọn phân, giảm thiểu khí amoniac, giúp hạn chế tối đa sử dụng kháng sinh do gà giảm mắc phải các bệnh như hen, cầu trùng, bệnh về nấm và hô hấp... Khu sân chơi được quét dọn, khử trùng thường xuyên, sau mỗi lứa nuôi nền chuồng, khu sân chơi được dọn vệ sinh sau đó ngâm nước sát trùng 24 - 48h nên các mầm bệnh bị triệt tiêu gần như hoàn toàn.

Là hộ đầu tiên áp dụng nuôi gà thả vườn theo cách mới, anh Hoàng Công Điền, xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ - Thái Bình) chia sẻ, từ ngày chuyển sang mô hình chuồng nuôi của Cty Gà giống Dabaco, mỗi lứa anh tiết kiệm được trên 10 triệu đồng tiền chi phí thuốc thú y và TĂCN cho 1.000 con gà. Và điều anh Điền cảm thấy khoái nhất là đàn gà của anh gần như không mắc phải bất cứ bệnh tật gì khi chuyển sang mô hình chuồng nuôi mới, điều mà với mô hình chăn nuôi gà thả vườn theo truyền thống trước đây anh chưa bao giờ làm được.

Tham quan mô hình của anh Nguyễn Đức Khải, xã Tân Hòa (Phú Bình - Thái Nguyên), một hộ đang triển khai xây dựng thêm chuồng trại theo hướng an toàn bền vững

của Cty Gà giống Dabaco, được anh tâm sự: “Trước tôi đã nuôi gà trắng, nhưng thắng thua phập phù vì bệnh tật nhiều, cứ phấp phỏm lo bệnh tật suốt. Sau được Cty Gà giống Dabaco tư vấn, tôi cải tạo chuồng nuôi gà trắng sang nuôi gà màu vô cùng đơn giản mà lại hiệu quả, giúp tiết kiệm được tới 70% chi phí nên 2 chuồng gà của tôi nuôi 5.000 con gà J-Dabaco đầu tư hết có vài chục triệu đồng mà việc quản lý chăm sóc đàn gà thuận tiện hơn nhiều, chính vì thế mặc dù giá gà trắng khủng hoảng song tôi vẫn có lợi nhuận khá tốt”.

Chia sẻ về ý tưởng thiết kế ra mô hình nuôi gà thả vườn “khác lạ” giúp người chăn nuôi trong nước, ông Nguyễn Như Phán bộc bạch: “Chúng tôi luôn xác định, người dân có sống và giàu có được từ nghề chăn nuôi, những người làm giống như chúng tôi mới tồn tại được. Nếu mình chỉ lo bán giống kiếm tiền, trong khi bà con thua lỗ rồi bỏ chuồng mình bán giống cho ai? Với tình hình khó khăn như hiện nay, cả người làm giống, người chăn nuôi và lái buôn đều phải sống thật với nhau mới có thể tồn tại. Nếu không, chính chúng ta sẽ tự kéo nhau “chết đuối” và tạo cơ hội cho DN nước ngoài đắc lợi.”

***Theo: Nông nghiệp Việt Nam***